

Số: 08 /NQ-HĐND

Thái Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần 08 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THÁI HÒA
KHÓA III, KỲ HỌP LẦN THỨ 09**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 15/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thái Hòa về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần 08, các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường nhất trí nội dung kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp lần 08, các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng được thể hiện trong Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường với những kết quả đạt được, những hạn chế và kiến nghị sau:

1. Hội đồng nhân dân phường ghi nhận công tác tổ chức, triển khai, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân phường đã thể hiện trách nhiệm trong chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của cử tri; kịp thời phân công các ngành, cán bộ chuyên môn xem xét, tiếp thu, trả lời và giải quyết xong 17/18 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường (có Phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, cán bộ chuyên môn được giao nhiệm vụ giải quyết, tiến hành xác minh thực tế, gặp gỡ với cử tri để làm rõ vướng mắc. Đồng thời kiến nghị các ngành chức năng thành phố giải quyết 01 ý kiến không thuộc thẩm quyền của địa phương, từ đó nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn một số tồn tại, hạn chế cần lưu ý như sau:

Quá trình giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, kéo dài mới thực hiện xong như: Mương thoát nước, trụ điện nghiêng, dây điện bị

PHỤ LỤC

Kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp 08 và các ý kiến còn tồn đọng

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/12/2023
của HĐND phường Thái Hòa)

Ý KIẾN CỬ TRI	TRẢ LỜI	GHI CHÚ
<p>1. Cử tri Võ Thanh Hùng, tổ 8, khu phố Vĩnh Phước</p> <p>Tuyến đường liên khu phố An Thành – Phước Hải khu vực nhà ông Năm Tùng hiện trước đây khi thực hiện nâng cấp thảm nhựa tuyến đường. UBND phường có đặt hệ thống cống 60cm ngang đường thông từ phía nhà ông Năm Tùng qua nhà ông Năm Ninh để giải quyết việc thoát nước đoạn đường trên. Tuy nhiên hiện tại hệ thống cống bị bồi lấp, từ đó không thoát nước được dẫn đến ứ đọng nước và chảy tràn trên đường. Qua phản ánh của cử tri, UBND phường đã phối hợp cùng với BDH khu phố Phước Hải khảo sát và đã thực hiện khắc phục xong việc nạo vét để thoát nước.</p>		Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong
<p>2. Cử tri Lê Thị Lý, tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp</p> <p>Khu vực cổng chào thuộc tổ 4 (Đường vào KDC Du Thanh Bình) xe tải ra vào thường xuyên vào các giờ cao điểm gây ách tắc giao thông, đề nghị ngành chức năng có tuần tra xử lý.</p>	<p>Qua ý kiến của cử tri, UBND phường đã kết hợp BDH khu phố Mỹ Hiệp tổ chức khảo sát. Qua đó vào ngày 26/9/2023 mời làm việc 02 công ty (Cty TNHH Giấy Cao Phát và Cty TNHH Goosbuler) về việc thống nhất thời gian vào lấy hàng hóa tránh giờ cao điểm, qua làm việc 2 công ty cam kết khắc phục và bố trí việc vận chuyển hàng hóa tránh khung giờ cao điểm để không gây ách tắc giao thông (hiện nay công ty TNHH Goosbuler đã không kinh doanh sản xuất).</p>	Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong
<p>3. Cử tri Nguyễn Văn Lược, tổ 3, khu phố Phước Thái</p> <p>Chốt đèn tín hiệu giao thông nhà ông Sáu Chiên, buổi sáng xe máy thường xuyên vượt đèn đỏ, nhân dân khu vực này rất bức xúc và qua lại rất khó khăn, đề nghị ngành Công an có chốt chặn để xử lý các trường hợp trên.</p>	<p>Tình trạng Chốt đèn tín hiệu giao thông nhà ông Sáu Chiên thuộc tuyến đường ĐT747B vào buổi sáng xe máy thường xuyên vượt đèn đỏ. Về vấn đề này Công an đã phối hợp BCH Quân sự phường thường xuyên tuần tra tại tuyến đường trên vào các giờ cao điểm; đồng thời phân công lực lượng BVDP đứng chốt, phân luồng đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó Công an phường cũng có ý kiến tại cuộc họp giao ban Công an thành phố, qua đó đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Đội CSGT trong thời gian qua. Cụ thể đã bắt giữ và xử lý 20 trường hợp cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ (vượt đèn đỏ). Qua khảo sát tình trạng nói trên không còn tiếp diễn.</p>	Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong



<p>4. Cử tri Đỗ Thành Dương, tổ 6, khu phố An Thành</p> <p>Tuyến đường liên khu phố An Thành – Phước Hải có trụ cột điện bị nghiêng, các dây mạng chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người dân tham gia lưu thông trên tuyến đường này, đề nghị ngành chức năng có phương án khắc phục.</p>	<p>Qua ý kiến của cử tri, UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ chuyên môn phối hợp với BDH khu phố khảo sát. Qua đó đã làm việc với Điện lực Tân Uyên và Chi nhánh VNPT Tân Uyên đã khắc phục xong các trụ điện nghiêng, đồng thời đã làm việc đại diện Xí nghiệp dịch vụ điện lực Bình Dương về xử lý hệ thống dây mạng chằng chịt gây nguy hiểm và Điện lực Bình Dương có Công văn số 378/XNBD-TCXL ngày 25/10/2023 về việc xử lý cáp viễn thông gây mất mỹ quan đô thị và gây mất an toàn cho người dân, thời gian thực hiện khắc phục từ ngày 01/11/2023 đến ngày 18/12/2023 trên toàn địa bàn phường, đến nay đã thực hiện xong.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>5. Cử tri Nguyễn Thị Bé, tổ 4, khu phố An Thành</p> <p>Tuyến đường chiếu sáng vựa gạo Phú Mỹ và tuyến đường liên khu phố An Thành – Phước Hải đèn đường đôi khi cháy không đúng giờ hoặc bị tắt, đề nghị ngành chức năng kiểm tra khắc phục để đảm bảo chiếu sáng và ANTT cho người dân trên các tuyến đường này.</p>	<p>Qua ý kiến của cử tri, UBND phường đã liên hệ và phối hợp cùng Xí nghiệp công trình công cộng thành phố khảo sát, nghi nhận hiện trạng và đã khắc phục sửa chữa xong tuyến An Thành – Phước Hải và tuyến vựa gạo Phú Mỹ để đảm bảo chiếu sáng và ANTT cho người dân trên các tuyến đường này.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>6. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, tổ 1, khu phố Phước Hải</p> <p>Hiện tại gia đình tôi cùng một số hộ (30 hộ dân) trên tuyến đường số 10, khu dân cư Vị Hảo chưa có nước sạch để sử dụng và chưa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đề nghị UBND phường có kế hoạch lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và nước để người dân khu vực này được sử dụng.</p>	<p>Qua ý kiến cử tri, UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ chuyên môn phối hợp BDH khu phố Phước Hải khảo sát. Hiện vị trí hộ gia đình ông Mạnh và một số hộ dân mua đất thuộc khu dân cư Vị Hảo, chủ đầu tư là Công ty TNHH Vị Hảo nên việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật (tuyến điện, chiếu sáng, vỉa hè, thoát nước, cấp nước, cây xanh) do BQL khu dân cư Vị Hảo quản lý. Vào ngày 29/8/2023 Đoàn kiểm tra UBND thành phố đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu dân cư Vị Hảo và yêu cầu BQL khu dân cư sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã làm việc với BQL khu dân cư Vị Hảo và yêu cầu BQL khu dân cư xem xét chỉnh trang, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư đúng theo quy định và UBND phường cũng đã hướng dẫn hộ dân trực tiếp liên hệ BQL khu dân cư Vị Hảo để thống nhất việc phối hợp Nhà máy nước Dĩ An để được đầu nối hệ thống nước sạch và đầu tư hệ thống chiếu sáng.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>

<p>7. Cử tri Trần Thị Huệ, tổ 3, khu phố Mỹ Hiệp</p> <p><i>Điện sinh hoạt của các hộ dân kéo từ đường ĐT 747 vào bên trong nhà sử dụng, dây điện nằm trên máy tole của các hộ phía ngoài (tổ 2) dễ gây cháy nổ và nguy hiểm cho người dân khu vực này, đề nghị ngành chức năng có kiểm tra, khắc phục.</i></p>	<p>Qua ý kiến của cử tri, UBND phường đã làm việc đại diện Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bình Dương về xử lý hệ thống dây điện và dây mạng chằng chịt gây nguy hiểm, qua đó Điện lực Bình Dương Công văn số 378/XNBD-TCXL ngày 25/10/2023 về việc xử lý dây điện, cấp viễn thông gây mất an toàn, thời gian thực hiện khắc phục từ ngày 01/11/2023 đến ngày 18/12/2023 trên toàn địa bàn phường trong đó có tuyến của cử tri phản ánh. Ngoài ra theo Công văn số 661/DLTU-KHKT ngày 29/6/2023 của Điện lực Tân Uyên về trả lời ý kiến của cử tri (nội dung yêu cầu hệ thống đường dây sau công tơ không do điện lực quản lý và yêu cầu người dân có kế hoạch sửa chữa tránh gây mất an toàn điện). Theo đó, UBND phường kết hợp BDH khu phố Mỹ Hiệp khảo sát và đã khắc phục xong.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>8. Cử tri Khổng Văn Thái, tổ 2, khu phố Tân Mỹ</p> <p><i>Thay thế và sửa chữa đường dây điện của các hộ dân ở khu vực Cây Thị, khu phố Tân Mỹ, thời gian nào sẽ thực hiện thi công tuyến đường điện này.</i></p>	<p>Theo Công văn số 661/DLTU-KHKT ngày 29/6/2023 của Điện lực Tân Uyên về trả lời ý kiến của cử tri (nội dung yêu cầu hệ thống đường dây sau công tơ không do điện lực quản lý và yêu cầu người dân có kế hoạch sửa chữa tránh gây mất an toàn điện). Từ tình hình trên UBND phường có đề nghị điện lực khảo sát hệ thống đường dây đầu tư mới để khắc phục tình hình trên, Điện lực Tân Uyên đã phối hợp với đại diện khu dân cư tiến hành khảo sát và lên chiết tính dự toán với kinh phí sửa chữa 424 triệu đồng trên phương án người dân tự đóng góp đầu tư, bình quân 3.600.000 đồng/hộ. UBND phường tiến hành họp dân khu vực tổ 2, 5 khu phố Tân Mỹ vào ngày 06/10/2023 tại Trung tâm VH TT phường có khoảng 50/120 hộ dân tham dự, qua đó UBND phường có mời đại diện Điện lực Tân Uyên dự để thông qua chiết tính kinh phí thay thế đường dây. Qua đó các hộ dân tham dự thống nhất sẽ cử người đại diện thông báo, trao đổi với các hộ dân không tham gia cuộc họp, đồng thời ghi danh sách từng hộ cho ký tên và đóng góp kinh phí, sau đó sẽ báo cáo UBND phường và Điện lực Tân Uyên triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay các hộ dân chưa đóng góp kinh phí nên chưa thực hiện được.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>9. Cử tri Trần Văn Trọng, tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp</p> <p><i>Hiện nay phòng tập Gym Phú Anh thường xuyên mở nhạc lớn gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của công nhân ở trọ và những người dân</i></p>	<p>Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND phường chỉ đạo Công chức Văn hóa thông tin phối hợp với BDH khu phố Mỹ Hiệp đến xác minh và mời chủ cơ sở làm việc, kết quả ông Lê Việt Anh chủ cơ sở đã cam kết điều chỉnh lại âm thanh phòng tập vừa đủ nghe và điều chỉnh thời gian mở nhạc phù hợp không làm ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh. Đồng thời Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phường tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>



<p>xung quanh, đề nghị ngành chức năng có kiểm tra, nhắc nhở.</p>	<p>đã hướng dẫn và nhắc nhở chủ cơ sở trang bị thêm các công cụ chữa cháy và trang thiết bị cho phòng tập theo quy định. Kết quả đến nay cơ sở đã khắc phục và trang bị đầy đủ theo yêu cầu.</p>	
<p>10. Cử tri Trần Thị Huệ, tổ 3, khu phố Mỹ Hiệp Xe thu gom rác vào lấy rác của các hộ dân thường để rơi vãi và nước thải chảy trên đường, gây ô nhiễm môi trường, đề nghị UBND phường làm việc đơn vị thu gom rác để khắc phục tình trạng trên.</p>	<p>Trong thời gian qua UBND phường thường xuyên làm việc với Đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt (HTX Môi trường xanh Thái Hòa) và các Tổ thu gom trên địa bàn phường. Hiện tại đơn vị thu gom rác trang bị 03 xe chuyên dụng loại 5-15 tấn để thu gom rác trên địa bàn phường. Nhưng do thời tiết có mưa và nhiều hộ dân không sử dụng thùng rác chuyên dùng có nắp đậy để chứa rác, mà đa số là sử dụng thùng không có nắp đậy, xe của đơn vị thu gom rác là xe ép chuyên dụng thùng chứa nước có giới hạn từ đó gây ra tình trạng nước thải chảy trên đường. Hiện UBND phường phối hợp đơn vị thu gom rác, BDH các khu phố vận động các hộ dân trang bị thùng chuyên dụng có nắp đậy để chứa rác nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng đơn vị thu gom rác trong quá trình thu gom làm nước ép rác rơi vãi ra đường.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>11. Cử tri Trần Thị Huệ, tổ 3, khu phố Mỹ Hiệp Nước thải của các hộ dân từ tua 12 đến cống chào Văn phòng khu phố Mỹ Hiệp thải ra đường gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, đề nghị có kiểm tra, nhắc nhở.</p>	<p>Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND phường chỉ đạo Cán bộ chuyên môn phối hợp với BDH khu phố Mỹ Hiệp tiến hành kiểm tra, khảo sát tuyến đường trên, về hiện trạng đoạn đường trên không có hệ thống thoát nước, từ đó có một số hộ dân thải nước ra đường. Qua đó đã nhắc nhở và cho các hộ kinh doanh buôn bán làm cam kết trong quá trình buôn bán không thải nước thải ra đường. Hiện UBND phường tiếp tục phối hợp BDH khu phố giám sát (nếu các hộ này vẫn còn để xảy ra tình trạng thải nước thải ra đường thì UBND phường tiến hành xử lý trong lĩnh vực môi trường theo quy định).</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>12. Cử tri Khổng Văn Thái, tổ 2, khu phố Tân Mỹ Đề nghị UBND phường cải tạo lại cảnh quan khu vực trước Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thái Hòa.</p>	<p>Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND phường chỉ đạo Ban chủ nhiệm Trung tâm VHTT phối hợp với BCH Quân sự phường và BDH khu phố Tân Mỹ đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh và cắt cỏ khu vực xung quanh Trung tâm VHTT. Thời gian tới UBND phường tiếp tục cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để thu hút người dân đến Trung tâm tập thể dục rèn luyện sức khỏe ngày một nhiều hơn.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>13. Cử tri Trần Văn Thành, tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp Đề nghị lắp đặt mỗi chuông báo động của Tổ</p>	<p>Hiện tại việc thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy là dựa trên tinh thần tự nguyện của các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy cho các hộ gia đình, hộ gia đình kết</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>

<p>liên gia phòng cháy chữa cháy phải ghi rõ tên từng hộ ứng với mỗi chuông và đèn cảnh báo để trên tiếp ứng đúng vị trí khi có sự cố cháy xảy ra.</p>	<p>hợp sản xuất kinh doanh khi có sự cố xảy ra để hỗ trợ và thông báo cho nhau.</p> <p>Trước đây Công an phường chỉ giới thiệu các cơ sở thi công, lắp đặt về hệ thống chuông báo cháy cho Tổ liên gia và trên cơ sở hướng dẫn đảm bảo về hệ thống chuông báo cháy để Tổ liên gia yêu cầu bên thi công lắp đặt chuông báo cháy cho phù hợp. Trong đó có đại diện Tổ liên gia trực tiếp trao đổi bên thi công lắp đặt hệ thống chuông báo cháy. Đến thời điểm hiện tại đại diện của Tổ liên gia tại tổ 4 khu phố Mỹ Hiệp đã có các thông tin, số điện thoại bên thi công lắp đặt, nếu Tổ liên gia muốn điều chỉnh hệ thống báo cháy thì liên hệ bên thi công yêu cầu lắp đặt theo ý muốn của Tổ, hiện không có quy định phải ghi rõ tên từng hộ ứng với mỗi chuông và đèn cảnh báo của từng hộ gia đình.</p>	
<p>14. Thi công tuyến đường khu dân cư ông Tám Phần ở KP Phước Hải</p>	<p>Qua ý kiến của cử tri UBND phường đã phối hợp MTTQ phường tiến hành khảo sát, tổ chức họp dân để thực hiện xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm và qua 03 lần tổ chức cuộc họp hiện các hộ dân không thống nhất việc xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đó không thể thực hiện được. Thời gian tới UBND phường sẽ xem xét để đưa vào công trình đầu tư công tuyến đường trên.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>15. Mương thoát nước, dây điện bị chùn thấp không đảm bảo an toàn đường liên khu phố</p>	<p>Về việc giải quyết mương thoát nước tuyến đường liên khu phố UBND phường đã lập Tờ trình xin sử dụng nguồn kinh phí và phía ĐVTC đang thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện thi công.</p> <p>Về việc giải quyết dây điện bị chùn thấp không đảm bảo an toàn UBND phường đã làm việc đại diện Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Bình Dương về xử lý hệ thống dây điện và dây mạng chằng chịch gây nguy hiểm, qua đó Điện lực Bình Dương Công văn số 378/XNBD-TCXL ngày 25/10/2023 về việc xử lý cáp viễn thông gây mất an toàn, thời gian thực hiện khắc phục từ ngày 01/11/2023 đến ngày 18/12/2023 trên toàn địa bàn phường, hiện đã thực hiện xong ở khu phố Phước Hải.</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>
<p>16. Đề nghị lắp đường nước máy khu vực Cây Thị thuộc tổ 2 và 5 khu phố Tân Mỹ</p>	<p>Theo kiến nghị của cử tri UBND phường tiến hành họp dân khu vực tổ 2, 5 khu phố Tân Mỹ vào ngày 06/10/2023 tại Trung tâm VHTT phường có khoảng 50/120 hộ dân tham dự, qua đó UBND phường có mời đại diện Nhà máy nước Dĩ An tham dự và triển khai dự toán đầu tư hệ thống nước sạch với tổng kinh phí 314 triệu đồng, bình quân 03 triệu đồng/hộ với hình thức Nhà máy nước Dĩ An sẽ bỏ chi phí ra đầu tư trước toàn bộ, sau khi đầu tư xong trường hợp hộ dân nào lắp đặt sẽ bỏ chi phí lắp đặt</p>	<p>Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong</p>

	03 triệu đồng (bao gồm cả chi phí lắp đặt đồng hồ), sau khi triển khai các hộ dân thống nhất việc lắp đặt trên và hiện nay Nhà máy nước đang thi công lắp đặt.	
17. Cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn về điện	Qua ý kiến cử tri, UBND phường đã chỉ đạo Cán bộ chuyên môn phối hợp BDH các khu phố khảo sát, thống kê các cây xanh có nguy cơ gây đổ cần cắt tỉa; hiện tại khu phố Vĩnh Phước, An Thành và Phước Hải có cây xanh cần cắt tỉa và đến nay đã cắt tỉa xong. Riêng các cây xanh thuộc tuyến đường ĐT và ĐH, UBND phường đã liên hệ Xí nghiệp công trình công cộng thực hiện cắt tỉa xong.	Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong
1. Cử tri Nguyễn Văn Minh, khu phố Phước Hải <i>Đoạn đường liên khu phố từ trước Trường tiểu học Thái Hòa B đến trước Văn phòng khu phố khi trời mưa thường xuyên xảy ra ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh và nhân dân khi tham gia lưu thông khu vực này, đề nghị UBND phường có kế hoạch khảo sát, xây dựng mương thoát nước.</i>	Theo kiến nghị của cử tri, UBND phường kết hợp BDH khu phố Phước Hải và Đơn vị thi công tiến hành khảo sát và lên bảng tổng hợp dự toán công trình với kinh phí 197.992.282 đồng (sử dụng nguồn kinh phí khen thưởng ATGT). Về quy mô kết cấu: UBND sẽ tiến hành thi công hố ga nằm phía giáp với đất của bà Nguyễn Thị Thanh Hương để thu nước về phần cống ly tâm 60cm đi dọc qua đường Thái Hòa 80 đến trước Cổng đình thần Phước Hải, sau đó đầu nối vào hố ga và đi dọc theo cống ly tâm 60cm nằm dọc theo vỉa hè trước Văn phòng khu phố Phước Hải đến cổng Trường Tiểu học Thái Hòa B, sau đó đầu nối vào cống hiện hữu bằng qua đường và thải ra mương thoát nước dọc theo đất bà Hương đến suối Hồ Đá. Hiện nay UBND phường đã lập Tờ trình xin sử dụng nguồn kinh phí và phía ĐVTC đang thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện thi công.	Nội dung kiến nghị đang giải quyết
Nội dung kiến nghị cơ quan cấp trên giải quyết: 01 nội dung 1. Cử tri Võ Thanh Hùng, tổ 8, khu phố Vĩnh Phước <i>Tuyến đường Trần Công An trong các kỳ tiếp xúc cử tri trước, lãnh đạo địa phương có thông báo thi công tuyến đường này, nhưng đến nay chưa thấy thi công, vậy cho hỏi công trình này có thi công không và thời gian nào thi công.</i>	Qua ý kiến của cử tri, UBND phường đã liên hệ, trao đổi với BQL dự án thành phố và được biết hiện nay tuyến đường Trần Công An từ cầu Thạnh Hội đến tua 12 và giáp ranh phường An Phú đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng số vốn đầu tư 326 tỷ đồng, trong đó bao gồm kinh phí đầu tư và đền bù thu hồi đất để thực hiện công trình. Hiện nay đang thực hiện bố trí vốn để thực hiện đền bù, sau khi hoàn tất hồ sơ đền bù sẽ tiến hành thi công.	